

ประมวลภาพ
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๓ และสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ ๓๕
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น



ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพหมู่หน้าหอประชุมเมืองนารา สถานที่จัดการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๓ และสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ ๓๕



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย พลเอก พิชายุมธ ม่วงมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ มंत्रीสหภาพ
พร้อมด้วย นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ และ นางสาวสิรินทร์ธัญภา จันทพิรกิจ
เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๓



วันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พลเอก พิชายเมธ ม่วงมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ และนางสาวสิรินทร์ญาภา จันทพิกรักษ์ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๕



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเสนอข้อมติ จำนวน ๒ ฉบับ ได้รับการรับรองโดยไม่มีข้อสงสัย คือ ๑) ข้อมติว่าด้วยบูรณาการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน ภาวะโลกร้อน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ๒) ข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมและบทบาทของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก อันจะนำมาซึ่งการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการปฏิรูปองค์กรของสหภาพฯ ให้มีบทบาทเสริมสร้างประโยชน์ต่อนานาชาติมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมภายในภูมิภาคต่อไป



พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ และนายเจดน์ ศิรธรานนท์ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อมติที่เสนอในที่ประชุม



ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อมติ ๕ ฉบับไปพิจารณาในการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ ๔๐ ได้แก่ ๑) ร่างข้อมติว่าด้วยการรับทราบและสนับสนุนได้ทันทีที่ได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ๒) ร่างข้อมติว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์เอเชียและแปซิฟิกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ๓) ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาการลดจำนวนสต็อกปลาอพยพขนาดใหญ่และการอนุรักษ์สต็อกปลาอพยพขนาดใหญ่ที่ยั่งยืน ๔) ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้กลไกการค้าคาร์บอนที่มีอยู่ในการลงทุนโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทนตามเจตจำนงของข้อมติที่มีอยู่ และ ๕) ร่างข้อมติว่าด้วยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการอบรมและทุนการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศสมาชิกสหภาพฯ



พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย กล่าวด้วยแถลง
ให้ประชาคมระหว่างประเทศมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งเสริมประชาธิปไตย มีเสถียรภาพทางด้าน
เศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ และมีบทบาทสำคัญ
ในเวทีระหว่างประเทศ



หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมรับรองผลการประชุมซึ่งรับรองข้อมติ ๕ ฉบับ
ประกอบด้วย ๑) ข้อมติว่าด้วยบูรณาการการแก้ไขปัญหาคความมั่นคงทางพลังงาน ภาวะโลกร้อน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ๒) ข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมและบทบาทของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
๓) ข้อมติว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคง ๔) ข้อมติว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร และ
๕) ข้อมติว่าด้วยการใช้ทรัพยากรปลาวาฬ



หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยและประธานการประชุมสมัชชาใหญ่



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยและเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการกลางสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก



คณะผู้แทนเข้าร่วมงานเลี้ยงจัดโดยผู้ว่าราชการเมืองนารา



หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยมอบของที่ระลึกคอบแทนแก่หัวหน้าคณะผู้แทนไต้หวัน เจ้าภาพการประชุมคณะมนตรี
สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๔ และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ ๔๐
กำหนดมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒